

TIỀN HẢI Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”



Thành viên tổ tự quản tàu thuyền thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long (Tiền Hải) tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự bên bãi.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) tại huyện Tiền Hải có bước phát triển mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia.

Công an huyện Tiền Hải đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai, tổ chức phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát

động phong trào được lồng ghép gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đồng thời tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình thức, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, lĩnh vực, đối tượng cụ thể, được các cơ quan, đơn vị, quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, sau khi lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 31/31 xã trên toàn địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở

tiếp tục chỉ đạo xây dựng, củng cố các lực lượng giữ gìn an ninh trật tự (ANTT); phối hợp với các ngành, đoàn thể vận động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư... Cùng với đó, tham mưu chính quyền các cấp chỉ đạo xây dựng mới nhiều mô hình khu dân cư, cơ quan, cơ sở tôn giáo an toàn về ANTT, kết hợp với xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm cổ vũ, động viên phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” ngày càng lớn mạnh và phát triển sâu rộng.

Trên địa bàn huyện Tiền Hải hiện đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 253 mô hình tự quản, thu hút gần 5.100 người tham gia, hàng năm đã trực tiếp và phối hợp giải quyết hàng trăm vụ việc liên quan đến ANTT phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thành viên các mô hình tự quản đã tích cực phối hợp với 183 tổ tự quản phòng, chống dịch cộng đồng hỗ trợ chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. Riêng năm 2021, các mô hình tự quản đã phát hiện, cung cấp nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng điều tra, làm rõ 60 vụ phạm pháp hình sự, 40 vụ phạm tội về ma túy, lập 85 hồ sơ đưa đối tượng vào diện giáo dục tại xã, 30 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, xác minh, vận động đầu thú 10 đối tượng truy nã... Các mô hình đang trực tiếp quản lý, giúp đỡ 30 người làm lỗi tiến bộ, tạo việc làm ổn định cho 236 người chấp hành xong án phạt tù. Trên địa bàn huyện, nhiều mô hình tự quản hoạt động hiệu quả như: tổ tự quản ANTT, phòng cháy, chữa cháy thôn Lương Phú, xã Tây Lương; tổ tự quản thôn Hữu Vi, xã Nam Chính; tổ tự quản tàu thuyền thôn Hưng Long Bắc, xã Đông Long; mô hình xe chữa cháy lưu động của Công ty TNHH Dệt may An Nam...

Nhờ thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Hàng năm, tỷ lệ tội phạm được kéo giảm, trên 90% khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư tiên tiến”, 100% xã hộ đạo, chưa đạt danh hiệu “Xã hộ đạo, chưa cảnh 4 gương mẫu”... Phong trào cũng đã phát huy hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Mật ngọt dưới tán rừng ngập mặn

Thái Bình có trên 4.000ha rừng ngập mặn với đa dạng các loại cây sù, bần, vẹt... Tận dụng lợi thế đó, nhiều người đã khai thác tiềm năng, phát triển nghề nuôi ong mật không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao mà còn góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.



Mô hình nuôi ong ngoại trong thùng kế của anh Nguyễn Văn Hiếu tại xã Thái Đô (Thái Thụy).

Thời điểm này, cánh rừng ngập mặn ven biển huyện Thái Thụy lại được bao phủ bởi hương thơm của hoa từ hàng triệu cây bần, sù, vẹt. Đây được xem là cơ hội để đàn ong lấy mật trong môi trường tự nhiên. Là một trong những người tiên phong về mô hình nuôi ong cảnh rừng ngập mặn với quy mô 300 thùng tại xã Thái Đô (Thái Thụy), anh Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt (thành phố Thái Bình) đã thành công với phương pháp nuôi ong ngoại trong thùng kế theo hướng VietGAP. Theo anh Hiếu, một trong những tiêu chuẩn và điều kiện để tạo ra nguồn mật ong sạch đó là phải tìm được nguồn nuôi cùng với phương pháp nuôi. Nuôi ong thùng kế là giải pháp kỹ thuật để thu được mật ong nguyên chất được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Thay vì làm thùng ong một tầng, anh Hiếu đầu tư từ 3 - 5 tầng/thùng, với phương pháp này, chi phí để làm thêm thùng kế, cầu kế phải đầu tư cao nhưng bù lại, chất lượng, giá trị mật ong sẽ được nâng cao. Anh Hiếu chia sẻ: Năm 2021, Công ty TNHH Nông nghiệp Thái Việt được tiếp nhận và thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phát triển nghề nuôi ong mật trong thùng kế tại rừng ngập mặn tỉnh Thái Bình và chế biến các sản phẩm ngành ong theo hướng sản xuất hàng hóa” của Bộ Khoa học và Công nghệ. Sau hơn một năm triển khai, tôi thấy nuôi ong sử dụng thùng kế có nhiều ưu

điểm so với nuôi ong ở thùng đơn truyền thống. Đàn ong nuôi ở thùng đơn thông thường, phần dự trữ mật ong, phần hoa và phần con (trứng, ấu trùng, nhộng) ở trên cùng bánh tổ. Vì vậy, khi khai thác mật, người nuôi ong phải rũ sạch ong khỏi cấu trúc khi đưa ra ngoài để quay mật. Quá trình này làm gián đoạn các hoạt động của đàn ong, làm chết ấu trùng, có khi chết cả ong chúa. Mật ong thu được có lẫn mật hoa (ong vừa lấy về), mật chưa chín (ong chưa luyện xong) và cả xác ấu trùng làm giảm chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, nếu sử dụng thùng kế, phần mật khai thác sẽ chỉ lấy các cấu trúc tầng tầng kế, mật thu được là mật đã chín hoàn toàn. Màu sắc mật ong thùng kế trong, không lẫn đục. Thời gian bảo quản sẽ được lâu hơn bởi mật ong đã chín có hàm lượng nước thấp nên chất lượng mật hơn hẳn mật ong thu ở thùng đơn. Ngoài ra, nuôi ong thùng kế có thể thu các sản phẩm mật ong khác nhau như: mật ong trắng (giống như mật ong thu ở thùng đơn) và mật ong bánh tổ. Trong đó, mật ong bánh tổ được người tiêu dùng ưa chuộng, để tiêu thụ và giá bán cao. Hiện tại, chúng tôi đang thu mật cấu mật ở tầng kế trên, mỗi cấu mật có thể đạt 1,3 - 1,4kg mật, đem lại giá trị cao hơn nhiều so với phương pháp nuôi truyền thống. Nuôi ong thùng kế còn giúp tận dụng tối đa sức phát triển của đàn, để kiểm tra, giảm ảnh hưởng đàn ong khi thu hoạch, giảm công khai thác, sản phẩm thu

được bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với kinh nghiệm 7 năm nuôi ong thùng đơn, qua tham quan, ông Nguyễn Xuân Đăng, xã An Ninh (Quỳnh Phụ) rất tâm đắc với phương pháp nuôi mới này. Ông Đăng cho biết: Nuôi ong là “nghề phụ” nhưng mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình tôi bởi không tốn nhiều chi phí, công, chủ yếu tận dụng nguồn hoa sẵn có tự nhiên. Với 30 thùng (thùng đơn), mỗi năm tôi thu từ 350 - 370 lít mật (thu trong tháng 3, 4 vào mùa hoa nhãn, vải), lãi 50 - 60 triệu đồng. Qua tham quan, trao đổi kinh nghiệm, tôi thấy mô hình nuôi ong thùng kế không chỉ tăng năng suất, chất lượng mật mà còn giảm được nhiều công lao động do không phải quay mật nhiều lần. Thời gian tới, tôi sẽ học hỏi để áp dụng vào mô hình của gia đình.

Nhằm tận dụng tối đa lợi thế về 140.000ha lúa/năm, 67.000ha cây rau màu/năm, 17.000ha cây lâu năm, trên 4.000ha rừng ngập mặn, ngành nông nghiệp định hướng phát triển nghề nuôi ong mật nhằm nâng cao thu nhập cho nông dân đồng thời bảo đảm cân bằng sinh thái, giảm áp lực về sâu bệnh cho cây trồng. Nuôi ong khai thác mật trong thùng kế theo hướng VietGAP là một kỹ thuật mới cần được phổ biến, nhân rộng để nâng cao năng suất, hiệu quả nuôi ong, góp phần tạo sức lan tỏa về sản phẩm nông nghiệp sạch.

NGÂN HUYNH

**Đồng chí Phạm Ngọc Kế,
Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải**

Là địa bàn trọng điểm về phát triển kinh tế và ANTT của tỉnh, thời gian tới, huyện Tiền Hải tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của nhân dân, phát huy tính tích cực, sáng tạo, hiệu quả của phong trào góp phần bảo đảm ANTT, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

**Thượng tá Phạm Thanh Tiến,
Trưởng Công an huyện Tiền Hải**

Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng công tác giáo dục công tác tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành nhiệm vụ với mục tiêu cao nhất là thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Một trong những điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” ở Tiền Hải thời gian qua chính là xây dựng có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản tại tất cả các xã trên địa bàn huyện. Qua đó đã phát huy được sức mạnh của quần chúng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và lực lượng công an.

**Ông Nguyễn Văn Ngời, tổ trưởng tổ tự quản
tàu thuyền xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải**

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTT” với tinh thần tự nguyện, đoàn kết, chúng tôi đã chủ động nắm bắt, phát hiện, cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị cho lực lượng chức năng. Phối hợp với các lực lượng chức năng trực tiếp đấu tranh với các biểu hiện, hoạt động vi phạm pháp luật, gian lận thương mại, khai thác trái phép tài nguyên biển, đặc biệt là hoạt động xâm phạm chủ quyền của tàu thuyền nước ngoài, góp phần bảo đảm ANTT, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực biển giới biển.

TRINH CƯỜNG

Khơi nguồn sáng tạo trong thanh niên



Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình là một trong những đơn vị điển hình trong việc triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” do đoàn thanh niên các cấp trong khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức

với nhiều hoạt động thiết thực, sâu rộng đã trở thành sân chơi, khơi nguồn sáng tạo trong thanh niên. Từ đây,

nhiều mô hình, giải pháp mới, sáng kiến thiết thực được ứng dụng có hiệu quả, làm lợi cho doanh nghiệp.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” gồm các nội dung trọng tâm: Sáng tạo, tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào lao động sản xuất, kinh doanh, để xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học - công nghệ, góp phần đổi mới kiểu dáng, mẫu mã, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng doanh nghiệp phát triển; cổ vũ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là cán bộ, viên chức, công nhân, người lao động để xuất các sáng kiến cải cách hành chính, đổi mới tư duy, phong cách, tác phong lối sống, lối làm việc phục vụ nhân dân; sáng tạo các giải pháp hữu ích phục vụ xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của chính ĐVTN và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Chung, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hoạt động đoàn trong doanh nghiệp gắn chặt với hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là thế mạnh để ĐVTN khẳng định, phát huy cái “tôi” riêng trong sản xuất của đoàn. Chính vì thế, khi phong trào “Sáng tạo trẻ” được đoàn khởi triển khai, các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện

có hiệu quả thông qua cuộc vận động “Mỗi ĐVTN một ý tưởng sáng tạo; mỗi tổ chức đoàn là một vườn ươm sáng tạo”. 5 năm qua, ĐVTN trong Khối đã kiến xuất 1.043 đề tài, sáng kiến, phần mềm cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực, nguyên, nhiên, vật liệu sản xuất; đổi mới, cải tiến kiểu dáng, mẫu mã sản phẩm, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp và thu lợi nhuận về cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Nhiều ĐVTN qua quá trình làm việc, học hỏi đã nâng cao kỹ năng chuyên môn, được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo thuộc các lĩnh vực quản lý, điều hành sản xuất.

Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình là một trong những đơn vị điển hình trong việc triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. 5 năm qua, ĐVTN đã tham gia/chủ trì 198/265 sáng kiến, chiếm 75% số sáng kiến của toàn đơn vị. Tỷ lệ ĐVTN tham gia sáng kiến chiếm trung bình 23%. Chia sẻ việc triển khai phong trào, chị Lương Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viễn thông

Thái Bình cho biết: Đoàn đã xây dựng bảng chỉ tiêu về công tác đoàn trong đó nêu rõ chỉ tiêu chính, trọng tâm là ĐVTN tham gia sáng kiến và tỷ lệ ĐVTN tham dự. Bên cạnh đó, Đoàn cũng tham mưu cấp ủy, chuyên môn và công đoàn tổ chức các lớp đào tạo tay nghề cho ĐVTN, khuyến khích, động viên ĐVTN có ý tưởng nhỏ mà hiệu quả lớn góp phần nâng cao kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Với sáng kiến “Tích hợp hóa đơn điện tử vào phần mềm VNPT-His” giúp việc quản lý, lưu trữ, xử lý dễ dàng, thuận tiện hơn, anh Đỗ Văn Luyện, Chi đoàn Văn phòng Viễn thông Thái Bình được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khen thưởng. Anh Luyện cho biết: Cơ quan và Đoàn Thanh niên đã tạo dựng một môi trường lao động sáng tạo thuận lợi cho thanh niên có điều kiện thực thi các hoạt động sáng tạo, biến các ý tưởng sáng tạo từ trong suy nghĩ thành hành động thực tế. Từ không khí hoạt động sáng tạo trong đơn vị, sự hỗ trợ, giúp đỡ, khuyến khích và đầu tư cho các hoạt động sáng tạo đã khơi nguồn sáng tạo trong thanh niên.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” cũng được ĐVTN Công ty Điện

lực Thái Bình hưởng ứng nhiệt tình. Đồng chí Lê Bá Quyến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo của ĐVTN trong triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Điển hình như các sáng kiến: tổng hợp kết quả đánh giá KPI về các chỉ tiêu kinh doanh tự động; kết lưới, giảm bán kính cáp điện, nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất năng lượng điện.

Chị Nguyễn Thị Kim Chung cho biết thêm: Thời gian tới, các cấp bộ đoàn trong Khối sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao khả năng sáng tạo trong thanh niên; phối hợp tổ chức hội thi, cuộc thi sáng tạo, nghiên cứu khoa học; kịp thời tuyên dương những tấm gương tiêu biểu, nhân rộng những mô hình sáng tạo hiệu quả, qua đó khuyến khích ĐVTN phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất.

KUÂN PHƯƠNG